

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức
chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ các cấp thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện về công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp. Số tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và số lượng đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ngày càng tăng lên. Nhiều tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong những năm qua còn bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội còn thấp so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp nhiều khó khăn, vai trò của một số tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp còn mờ nhạt...

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do: Nhiều cấp uỷ cấp trên cơ sở chưa quan tâm việc phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thiếu biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và người quản lý doanh nghiệp về vị trí, vai trò và việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; sự phối hợp giữa một số cơ quan chức năng và các cấp uỷ cấp huyện chưa chặt chẽ. Đa số các doanh nghiệp trong khu vực này có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, số lượng lao động ít nên chưa đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Cơ chế, chính

sách trong việc khuyến khích việc phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn thiếu.

Để tăng cường công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các sở, ban, ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 22-TB/TW, ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm hỗ trợ, phối hợp, cung cấp số liệu về các loại hình doanh nghiệp để làm cơ sở cho các cấp uỷ, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Cần làm tốt công tác tôn vinh, thi đua, khen thưởng cho các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

Cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo quy định.

3. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trên cơ sở Kế hoạch số 31- KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021-2025 và tình hình hình cụ thể của địa phương,

đơn vị để xây dựng kế hoạch khảo sát, vận động chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đóng tại địa bàn theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ở địa phương, đơn vị mình quản lý; tổ chức rà soát, sắp xếp lại một số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp phù hợp với sự lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; chú trọng cải tiến phương pháp, quy trình công tác, đồng hành cùng doanh nghiệp trên các lĩnh vực hoạt động. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong việc phát triển các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh việc tạo nguồn, phát triển đảng viên và tổ chức đảng, nhất là việc phát triển chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nghiên cứu và thực hiện tốt Quy định số 170-QĐ/TW ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân để cụ thể hoá vị trí và các mối quan hệ của tổ chức đảng với các tổ chức có liên quan trong doanh nghiệp, gắn vai trò lãnh đạo của Đảng với tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp. Xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp uỷ, quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể nhằm góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, vừa đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng, vừa phù hợp thực tế của từng đơn vị, địa bàn, loại hình.

4. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch rà soát các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, công đoàn ngành và tương đương đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Tích cực khảo sát, vận động thành lập và chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội (nơi có đủ điều kiện) theo quy định của các luật, điều lệ của mỗi tổ chức và Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ; các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh rà soát, sắp xếp, củng cố các tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; hoàn thiện các quy định phân cấp tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc cấp uỷ cấp trên phù hợp. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ, thống nhất để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của tổ chức đảng đối với tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp theo Nghị định số 98/2014/NĐ-CP

ngày 24/10/2014 của Chính phủ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và hàng năm tiến hành đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên đề thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Vụ Địa phương I, VPTW,
- Vụ Tổng hợp, VPTW,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban Tỉnh uỷ,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Trần Hải Châu